



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ที่ 11 /2565

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด
แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2565
“การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
ภายใต้โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองนำอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานริเริ่มสำคัญ “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองนำอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน/นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบ NRIS เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 โดยหน่วย บพท. ได้ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจำนวน 14 ชุดโครงการวิจัย นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียดและเชิญหัวหน้าโครงการและคณะผู้วิจัยมานำเสนอรายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผล แผนงานริเริ่มสำคัญ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลฯ เพื่อสรุปผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยโดยละเอียด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้ 1) นวัตกรรมเชิงระบบ โดยอธิบายความเป็นนวัตกรรมเชิงระบบ และอธิบายกระบวนการวิจัยหรือการดำเนินงานที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ 2) นวัตกรรมการเรียนรู้โดยอธิบายความเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ และอธิบายกระบวนการดำเนินงานที่นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3) กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 4) ความเชื่อมโยงของชุดโครงการวิจัย 5) วิธีดำเนินการวิจัย 6) กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่การวิจัย 7) ทุนการทำงานในพื้นที่และภาคีความร่วมมือ และ 8) ความชัดเจนของ Output/Outcome และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย โดยรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดดังแสดงตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะประสานไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียดและจัดส่งหนังสือความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลฯ เพื่อปรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลฯ เท่านั้น อนึ่ง ข้อเสนอโครงการวิจัยที่ไม่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าโครงการวิจัยรายโครงการต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการพิจารณาโดยละเอียด
 แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2565
 “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”
 ภายใต้โปรแกรมที่ 15 พัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
 โดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่	รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการและหน่วยงาน
1	4562686	การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ จังหวัดมหาสารคาม	นายชวลิต ชุกำแพง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	4593098	การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ด้วยระบบคลังปัญญาดิจิทัลที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อรองรับหลักสูตรฐานสมรรถนะและการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลพลิกผัน	นางทิพย์วิมล ว่างแก้วหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์
3	4593144	การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยนวัตกรรมเชิงระบบและการเรียนรู้ของจังหวัดนครราชสีมา	นางสาวสิรินาถ จงกลกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
4	4593217	การพัฒนานวัตกรรมและยกระดับนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและคุณภาพ การเรียนรู้ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา	นางทรงนคร การนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
5	4593227	โครงการศึกษาและพัฒนาระบบกลไกหนุนเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรสถานศึกษาฐานสมรรถนะเพื่อการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะเชิงรุกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 8 จังหวัด: ระยะที่ 1 การพัฒนาระบบโค้ชในพื้นที่จังหวัด (Area-based Coaching System)	นางประภาภัทร นิยม สถาบันอาศรมศิลป์
6	4593282	การวิจัยและพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดอุบลราชธานีสู่การเป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา โดยการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้	นางสาวสิริสุตา ทองเฉลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
7	4593371	การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการเรียนรู้สู่ราษฎร์ธานีโมเดลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามฐานสมรรถนะของผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	นายจรัสศักดิ์ แซ่ไคว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8	4593395	ระบบบริหารจัดการตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล	นายสมพงษ์ หลีเคราะห์ มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี

หมายเหตุ ข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านการพิจารณาโดยมีเงื่อนไขให้ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลฯ และขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา ติดตาม และประเมินผลฯ เท่านั้น